

Số: /SYT-NVY

An Giang, ngày tháng 6 năm 2023

V/v báo cáo phản hồi dư luận xã hội
tháng 4-2023

Kính gửi: Ban Thường trực - Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang

Căn cứ báo cáo số 738/BC-MTTQ-BTT ngày 19 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang về việc báo cáo tình hình tư tưởng, nguyện vọng Nhân dân trong tỉnh tháng 4 năm 2023.

Thực hiện Công văn số 2779/VPUBND-TH ngày 30/5/2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trả lời phản ánh của Nhân dân theo đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang.

Sở Y tế xin báo cáo phản hồi dư luận như sau:

1. Qua phản ánh của dư luận, người dân trên địa bàn thành phố Châu Đốc rất bức xúc việc bố trí khám bệnh ở Khoa khám bệnh “Tim mạch can thiệp- đột quỵ” (phòng 9) và Khoa “Nội tim mạch 02” (phòng 10) tại bệnh viện đa khoa khu vực Châu Đốc luôn trong tình trạng quá tải, người dân phải đứng đợi quá lâu mới đến lượt khám rất mệt mỏi.

Nội dung này Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh đã có văn bản trả lời số 1172/CV-BV ngày 05/6/2023 (đính kèm công văn)

2. Huyện Tri Tôn: tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết tại ấp Phnôm Pi (giáp ranh ấp An Thuận) xã Châu Lăng trong 02 tuần qua xuất hiện ổ dịch nhỏ. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của xã đã tổ chức cuộc họp khẩn và chỉ đạo ra quân diệt lăng quăng, phun hóa chất diện rộng toàn ấp Phnôm Pi và các ấp lân cận để phòng tránh dịch. Tính từ đầu năm đến nay xã Châu Lăng có 38 ca sốt xuất huyết (trong đó ấp An Thuận 12 ca, ấp Phnôm Pi 17 ca)

Toàn tỉnh An Giang, tính đến tuần 22 (ngày 02/6/2023) số ca mắc SXHD toàn tỉnh 2.066 ca, giảm 49% so với cùng kỳ 2022 (4.023 ca). Chưa ghi nhận tử vong do SXH đến thời điểm hiện tại.

Điểm nóng SXH của tỉnh hiện tại là: huyện Chợ Mới (404 ca), Châu Phú (387 ca), Tịnh Biên (225 ca), Tri Tôn (194 ca, là huyện có ca bệnh cao đứng vị trí thứ tư trong 11 huyện, thị, thành phố).

Trung tâm Y tế huyện Tri Tôn đang tiếp tục theo dõi dịch hàng tuần (từ tuần 16 đến tuần 22) tại 2 ấp An Thuận và Phnôm Pi, sau khi xử lý phun hóa chất diện rộng và kết hợp với Chiến dịch diệt lăng quăng toàn ấp nhận thấy số ca mắc giảm đáng kể, số ca mắc/tuần tại 2 ấp này chỉ còn 1ca/ấp/tuần hoặc có tuần không có ca mắc sốt xuất huyết nào. Khi có 1 ca mắc sốt xuất huyết được ghi nhận thì y tế địa phương đã tiến hành xử lý ổ dịch và triển khai các hoạt động phòng chống dịch theo qui định. Vì vậy, đối với khu vực đã có ổ dịch sau khi được y tế địa phương xử lý ổ dịch xong, bà con nên thực hiện diệt lăng quăng hàng tuần đối với vật dụng chứa nước trong và xung quanh nhà tại hộ gia đình của mình, để tránh dịch bùng phát trở lại.

Trên đây là báo cáo của Sở Y tế về nội dung phản ánh của dư luận./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- BGĐ Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVY.

GIÁM ĐỐC

Trần Quang Hiền